

Số: 59 /BC-BPC

Việt Yên, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện**

*(Trình tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện khoá XX)*

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Pháp chế HĐND huyện đã xây dựng Kế hoạch và tiến hành khảo sát tại các cơ quan khối Nội chính, UBND 3 xã, thị trấn; thẩm định các báo cáo của UBND huyện thuộc lĩnh vực Ban, báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp. Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**1- Những kết quả đạt được**

Ban pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được nêu trong các báo cáo của UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình tại kỳ họp. Năm 2021, mặc dù UBND huyện và các ngành phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, năm đầu triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐB Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và năm tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo ra không ít khó khăn, thách thức cho công tác quản lý hành chính trong các lĩnh vực, cũng như hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện... Song, UBND huyện và các ngành khối Nội chính, các cơ quan, đơn vị đã bám sát các nghị quyết của Huyện ủy và nghị quyết HĐND huyện, các văn bản chỉ đạo của ngành dọc cấp trên; tập trung cao trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Do vậy kinh tế - xã hội của huyện năm 2021 tiếp tục được duy trì và phát triển, công tác trong lĩnh vực pháp chế - nội chính đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể là:

- Công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được quan tâm, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch cụ thể trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 bảo đảm phương châm "4 rõ" (*rõ việc, rõ trách nhiệm thực hiện, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả dự kiến*). Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; nâng cao chất lượng CCHC nhà nước, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI); tinh thần, thái độ phục vụ và kỹ năng giao tiếp của công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các

xã, thị trấn, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh cách ly toàn xã hội và thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ sau bầu cử; bố trí, sắp xếp cán bộ công chức và điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức theo quy định. Đề nghị công nhận Việt Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV và đã được Bộ xây dựng Quyết định công nhận huyện Việt Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV vào ngày 29/11/2021 (*huyện Việt Yên hoàn thành trước 01 năm so mục tiêu, kế hoạch*); lập Đề án xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025.

- Năm 2021, số buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND cấp xã giảm so kế hoạch đề ra (*do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ*) và số lượt công dân đến Trụ sở tiếp công dân của huyện, UBND cấp xã giảm (*120 lượt*) so với cùng kỳ năm trước. Công tác giải quyết đơn thư KNTC tiếp tục được quan tâm; ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đột cao điểm về công tác giải quyết KNTC và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật. Đồng thời ban hành Đề án số 178/UBND-ĐA ngày 27/4/2021 về nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên tổ chức làm việc với các xã, thị trấn có nhiều đơn thư tồn đọng. Kết quả giải quyết đơn thư KNTC năm 2021 của huyện đạt cao hơn so cùng kỳ 2020. Do đó, đã góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCTN năm 2021; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời ban quyết định phê duyệt 347 người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập; chuyên đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, công khai các nguồn vốn phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Công tác thanh tra, UBND huyện đã ban hành Đề án số 177/UBND-ĐA ngày 27/4/2021 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra nhà nước trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2026. Năm 2021, đã tổ chức thanh tra 06 cuộc, ban hành 06 kết luận (*tăng 01 cuộc so cùng kỳ năm 2020*). Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nợ ngân sách huyện số tiền 202 trđ; giảm trừ quyết toán 159trđ; kiểm điểm 10 cá nhân và yêu cầu 02 UBND xã (*Hồng Thái và Vân Trung*) kiểm tra, rà soát, thiết lập hồ sơ và xử lý 73 trường hợp vi phạm đất đai. Việc thi hành các quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật được quan tâm, nhất là các Quyết định, kết luận (QĐ, KL) của cấp tỉnh 04 QĐ, KL đã thực hiện xong (*03 QĐ, 01KL*); Cấp huyện 18 QĐ, KL (*đã thực hiện xong: 07/08 QĐ và 08/10 KL*).

- Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của Ban Thường trực UB MTTQ, các Ban và các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện cơ bản đã được tập trung chỉ đạo giải quyết.

- Công tác Quốc phòng - An ninh được chú trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 và tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch covid-19. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 và giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu giao (271/271 công dân); tổ chức đăng ký, khám nghĩa vụ quân sự năm 2022; tiếp nhận, đăng ký 216 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương vào ngạch dự bị theo đúng quy định và chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ (xã Hồng Thái, Tăng Tiến) và diễn tập phòng thủ dân sự (xã Vân Trung, Quảng Minh) bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tình hình ANTT trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và điều tra, triệt phá ổ nhóm tội phạm đều đạt cao (trên 90%). Triển khai thực hiện Đề án lắp đặt camera an ninh, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1; tập trung cao “Chiến dịch thu nhận cấp CCCD”, đến nay đã cấp tổng số 169.757 CCCD (trong đó 29.919 CCCD cho công dân đang tạm trú trên địa bàn huyện). Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn PCCC & CNCH đối với 403 cơ sở, lập biên bản vi phạm đối với 30 cơ sở, xử phạt số tiền 15,9trđ....Do đó, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” là vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế- xã hội.

- VKSND huyện đã chủ động đề ra nhiều biện pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong công tác thực hành quyền công tố, VKSND huyện đã chú trọng theo dõi giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ bảo đảm cho việc khởi tố, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật. Việc đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án hình sự đúng pháp luật, chưa có vụ án, bị can nào bị đình chỉ do không phạm tội hoặc VKSND truy tố mà Tòa án tuyên không có tội. Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động tư pháp được tăng cường, kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm để kiến nghị khắc phục. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử, thi hành các loại án và các việc khác theo quy định của pháp luật.

- Công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện đạt kết quả khá cao: Năm 2021, đã thụ lý 705 vụ việc các loại, đã giải quyết xong 621 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,1% (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó một số vụ thụ lý giải quyết đạt tỷ lệ cao như: án hình sự đạt 92,3% (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020), án hôn nhân gia đình 88,3% (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2020), Việc dân sự đạt tỷ lệ 93% (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020).... Tổ chức được 08 phiên tòa rút kinh nghiệm, phối hợp với VKSND huyện tổ chức được 21 phiên tòa rút kinh nghiệm, số hoá hồ sơ vụ án hình sự 03 vụ án hình sự và tổ chức được 01 phiên tòa “Góc nhìn chân thật – thấp sáng tương lai”. Đặc biệt là trong thời gian cả huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (tháng 5-7/2021), Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiền hành tố tụng đưa ra xét xử kịp thời các loại án, nhất là các vụ án

trọng điểm, được dư luận xã hội quan tâm (như 02 vụ cố tình chống đối các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch). Nhìn chung, chất lượng giải quyết các loại án từng bước được nâng lên; công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đúng thời hạn luật định, không kết án oan, hình phạt áp dụng nghiêm, đáp ứng yêu cầu trong công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm; các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính đều đảm bảo đúng đường lối chính sách pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân, góp phần giữ gìn ANTT và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Cơ quan Thi hành án dân sự huyện đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung rà soát, phân loại án, những việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, tỷ lệ việc có điều kiện thi hành án đạt cao (94%). Kết quả thi hành án về tiền 21.997.477.000đ/50.365.062.000đ, đạt tỉ lệ 43,6% (tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2020), vượt chỉ tiêu ngành giao (vượt 3,5%). Công tác thỏa thuận trong thi hành án được trú trọng; tỷ lệ thi hành án về tiền đối với án tín dụng ngân hàng, án thu cho ngân sách nhà nước, án phối hợp Trại giam đều đạt khá. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tiếp công dân, hỗ trợ trực tuyến thi hành án và công khai trên cổng thông tin điện tử danh sách người phải thi hành án cũng như quy trình xử lý tài sản thi hành án đã dần đi vào nề nếp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an được duy trì.

## 2- Những hạn chế, tồn tại

Ban pháp chế thống nhất với những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong các báo cáo của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện, đồng thời qua khảo sát nhận thấy một số tồn tại sau:

- Công tác cải cách hành chính tuy thực hiện quyết liệt nhưng chưa sâu. Việc thực hiện văn hóa công sở ở một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa nghiêm túc; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao còn hạn chế; một số cán bộ công chức, viên chức vi phạm phải xử lý kỷ luật. Còn để hồ sơ giải quyết TTHC chậm muộn; việc giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa của cấp huyện, cấp xã có nơi để công dân đi lại nhiều lần. Công tác phối hợp thực thi công vụ giữa một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Chất lượng, hoạt động của một số HĐND, UBND cấp xã hạn chế; công tác điều hành của một số chính quyền có lúc chưa quyết liệt.

- Công tác tiếp công dân định kỳ theo lịch của Chủ tịch UBND ở một số xã, TT chưa nghiêm túc. Tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp vẫn xảy ra. Tiến độ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của một số xã, TT còn chậm, quá hạn (như thị trấn Nénh, Minh Đức, Vân Trung, xã Hồng Thái, Quảng Minh, ...). Chất lượng giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện mặc dù có chuyển biên, nhưng còn hạn chế, còn để cấp trên hủy bỏ 02/10 vụ; một số quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được tổ chức thực hiện dứt điểm, nhất là các QĐKL giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền cấp huyện và cấp xã, đặc biệt có Chủ tịch UBND cấp xã để sót việc tổ chức thực hiện Quyết định, Kết luận cấp mình ban hành. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra,

hướng dẫn nghiệp vụ hồ sơ giải quyết đơn của cấp huyện đối với cấp xã chưa sát sao, hiệu quả chưa cao.

- Kết quả phòng, chống tham nhũng chưa thật sự hiệu quả; việc tự rà soát, đấu tranh, phát hiện tham nhũng trong nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị và thực hiện các giải pháp phòng ngừa còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng còn thiếu về số lượng hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chất lượng một số cuộc thanh tra kinh tế-xã hội chưa thực sự hiệu quả. Số lượng biên chế cơ quan Thanh tra chưa đảm bảo theo quy định. Việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các Quyết định, kết luận sau thanh tra, quyết định, kết luận giải quyết KNTC chưa triệt để, còn một số Quyết định, Kết luận của cấp huyện và cấp xã tồn những năm trước chưa thực hiện xong (*TT Nénh, Quảng Minh, Nghĩa Trung, Hồng Thái...* ).

- Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của Ban Thường trực UB MTTQ huyện, các Ban và các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3 còn để một số ý kiến chậm được giải quyết. Về ý kiến lĩnh vực Nội chính: Ngày 12/11/2021 Thanh tra huyện mới có văn bản (*Tờ trình số 121/TTr-TTr xin cấp kinh phí để mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCC làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết KNTC và PCTN trình UBND huyện*). Tuy nhiên đến nay chưa được giải quyết.

- Việc rà soát gọi công dân khám nghĩa vụ quân sự còn một số địa phương còn chưa nghiêm túc; việc huy động dân quân tham gia xử lý các tình huống cấp bách tại một số địa phương hiệu quả chưa cao. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp liên quan đến việc triển khai thực hiện GPMB một số dự án trên địa bàn; việc nắm, tham mưu chỉ đạo xử lý tình hình phức tạp tại một số dự án có thời điểm chưa kịp thời. Tình hình tội phạm vẫn xảy ra nhiều, một số loại tội phạm tăng cao như tội phạm về ma túy, tội trộm cắp tài sản ..., một số loại tội phạm về TTXH còn diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “*tin dụng đen*”. Công tác điều tra, tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm một số vụ việc có lúc tiến độ còn chậm. Việc quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, nhà trọ có mặt còn hạn chế. Việc làm thẻ CCCD còn để nhiều công dân sai thông tin phải làm lại hoặc công dân chậm nhận được thẻ CCCD (*một số trường hợp làm 4-5 tháng chưa nhận được*). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý cán bộ chiến sĩ có lúc chưa được sâu sát, vẫn còn có cán bộ chiến sĩ chất lượng hiệu quả chưa cao, có đồng chí vi phạm Điều lệnh, nội quy của đơn vị phải xử lý kỷ luật. Tình hình vi phạm TTATGT còn nhiều, xe ô tô quá khổ, quá tải chưa xử lý triệt để, tình trạng vi phạm điều khiển xe moto không đội mũ bảo hiểm đối tượng học sinh THCS, THPT; số người chết, bị thương và số vụ cháy trên địa bàn xảy ra còn nhiều.

- Công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện còn một số mặt hạn chế như: thực hiện chức năng kiểm sát trong việc điều tra án của Cơ quan điều tra có vụ còn chưa chặt chẽ; trong công tác kiểm sát xét xử có 01 vụ án hình sự bị Tòa án cấp phúc thẩm huỷ án để điều tra, truy tố, xét xử lại; trong công tác kiểm sát xét xử án dân sự và hôn nhân gia đình chất lượng kiểm sát lập hồ sơ và kiểm sát xét xử sơ thẩm án dân

sự có vụ còn hạn chế, có 01 vụ án dân sự bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

- Công tác thụ lý, xét xử của TAND huyện: một số vụ án dân sự, kinh doanh thương mại còn để thời gian dài chưa giải quyết xong. Chất lượng xét xử có vụ còn thiếu sót, để 03 bản án bị hủy và 01 bản án bị sửa do lỗi chủ quan.

- Tỷ lệ thi hành án về việc đạt tỷ lệ thấp 688/931 việc đạt tỷ lệ 73,9% (giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2020), không hoàn thành chỉ tiêu ngành giao. Tiến độ tổ chức thi hành án ở một số vụ việc còn chậm, số việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau cao 303 việc, tăng 71 việc (tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2020). Việc áp dụng trình tự, thủ tục về thi hành án một số vụ việc vẫn còn có sai sót, vi phạm như chậm thông báo, xác minh thi hành án, thực hiện thủ tục hành chính trong hồ sơ chưa đảm bảo.

### **3- Kiến nghị**

Từ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ năm 2022; Ban pháp chế HĐND huyện kiến nghị với UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện một số nội dung sau:

#### **3.1- Đối với UBND huyện**

Chỉ đạo các cơ quan, ngành trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 09/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tập trung cao trong công tác hiện đại hóa hành chính, tăng cường ứng dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản điện tử, giải quyết TTHC mức độ 3,4. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục kiểm tra văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm người đứng đầu, cán bộ công chức, viên chức vi phạm. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực thi công vụ. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nhất là khi có phản ánh của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính, thuế,... Tập trung cao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2022. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND cấp xã; đổi mới công tác điều hành của chính quyền các cấp theo hướng quyết liệt, thiết thực, căn bản, chi tiết. Chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ bầu cử trường thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Đề án số 178/UBND-ĐA ngày 27/4/2021 về nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật giai đoạn 2021-2025; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra nhà nước. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân của người đứng đầu; chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các Quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền cấp huyện và cấp xã đến nay chưa thực hiện xong để thực hiện; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân. Tập trung giải quyết hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở; giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để

gây mất an ninh, trật tự. Gắn trách nhiệm của phụ trách và người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường sự phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chuyên môn cấp huyện với cấp xã trong việc giải quyết đơn thư, KNTC.

- Tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ; xem xét trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị để xảy ra nhiều sai phạm đã được chỉ ra qua công tác thanh tra; thực hiện tốt Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng; có giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác PCTN và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của Ban Thường trực UBMTTQ huyện, các Ban và đại biểu HĐND huyện tại các kỳ họp. Tránh trường hợp gần đến kỳ họp các cơ quan chuyên môn mới xem xét tham mưu giải quyết.

- Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn những nhân tố gây mất ổn định, không để bị động, bất ngờ và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống nảy sinh. Có kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân 2022 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, tránh việc lợi dụng lý do covid-19; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên chống, trốn nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và các cuộc diễn tập trong năm theo kế hoạch; huy động dân quân tích cực tham gia xử lý các tình huống cấp bách địa phương và rà soát nghiêm túc việc gọi công dân khám nghĩa vụ quân sự 2023;

- Chỉ đạo Công an huyện tiếp tục tập trung đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã chính quy; chất lượng phong trào "*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*". Tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đối với các loại tội phạm như trộm cắp, cướp tài sản, cho vay nặng lãi và tệ nạn ma túy, số đề, cờ bạc, mại dâm... Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "*Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy*" giai đoạn 2021- 2025, Đề án "*Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy*" giai đoạn 2021- 2025. Quan tâm đề nghị việc cấp thẻ CCCD. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý cư trú; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông (*vi phạm không đội mũ bảo hiểm, điều kiện phương tiện đối với học sinh THCS và THPT và vi phạm nồng độ cồn*), có giải pháp kiểm chế tai nạn giao thông và chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

### **3.2- Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện**

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm

Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội “Về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự” bảo đảm việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan, sai. Hạn chế thấp nhất các trường hợp phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc hủy án để điều tra lại; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của VKSND đối với các cơ quan hữu quan, yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ thông tin theo quy định của pháp luật. Quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm sát vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và hoạt động thi hành án dân sự, nhất là nội dung liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án.

### **3.3- Đối với Tòa án nhân dân huyện**

Có kế hoạch khoa học sớm giải quyết các loại án, trách sự dồn giải quyết vào thời gian gần cuối năm. Quan tâm giải quyết rút điểm các vụ án kéo dài từ những năm trước tạm đình chỉ mới được khôi phục và các vụ án dân sự, án lao động và kinh doanh thương mại. Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thẩm phán trong giải quyết án và hạn chế thấp nhất bản án bị hủy hoặc sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Chủ động chuẩn bị các điều kiện, thực hiện xét xử trực tuyến các vụ án theo Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 đã được Quốc hội thông qua.

### **3.4- Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện**

Tập trung xác minh, phân loại án chính xác và kiên quyết tổ chức thi hành những vụ việc có điều kiện thi hành. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, nhất là tiến độ thi hành án đối với án tín dụng ngân hàng, án có số tiền phải thi hành lớn; có biện pháp giải quyết phù hợp với những vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Thực hiện tốt các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, MTTQ và các đoàn thể, chính quyền địa phương kiên trì giáo dục, thuyết phục để người thi hành án tự nguyện thi hành án.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện xem xét, quyết định./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Các ĐB HĐND huyện;
- Các ĐB dự kỳ họp;
- Lưu VT, HS.



**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Tinh**